



**การประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562**
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ และ บริษัทไอโอซอลท์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม



แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ National Co-ordinator Iodine Global Network และที่ปรึกษากรมอนามัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนในจังหวัดมหาสารคาม 29 ราย กิจการคณะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และสำนักงานโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

วัตถุประสงค์

- ทหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน
- พิจารณาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของคลัสเตอร์เกลือตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562



ที่มา : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน โดยร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด เรื่อง การบริหารจัดการระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน (Sustainable Iodized Salt Initiative) มุ่งเน้นพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง พัฒนาผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนให้เกิดการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ กลางทาง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และการใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนในร้านจำหน่ายอาหาร ให้มีเกลือเสริมไอโอดีนอย่างครอบคลุม ทั่วถึง ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ ในราคาที่เหมาะสม

ปลายทาง ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้และตระหนัก ที่จะเลือกบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เริ่มดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดเกิดการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เกลือไอโอดีนตักสิลา

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคลัสเตอร์เกลือไอโอดีนตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

- จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคลัสเตอร์เกลือไอโอดีน จังหวัดมหาสารคาม คือ ความต้องการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนในจังหวัด ลดปัญหาการแข่งขันทางการตลาด และเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีนของจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 23 รายกิจการ และได้ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนภายใต้แบรนด์กลาง “สารคาม ซอลท์” ขนาด 500 กรัม โดยได้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ระยะแรกกลุ่มคลัสเตอร์มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและจดจำของลูกค้าก่อน โดยเริ่มผลิตที่โรงงาน ไอโอซอลท์ เป็นสถานที่ผลิตเดียว เพื่อควบคุมคุณภาพเกลือให้เสริมไอโอดีนให้ได้มาตรฐาน และสมาชิกรายอื่นๆ เป็นผู้จัดจำหน่าย (Distributors)

ก้าวต่อไป : แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของคลัสเตอร์เกลือตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

- สมาชิกกลุ่มฯ จะหารือร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 เพื่อขอสินเชื่อในการจัดซื้อเครื่องบรรจุเกลือแบบอัตโนมัติ จะช่วยลดการใช้แรงงานคนในการบรรจุ และต้องการเครื่องผสมเกลือไอโอดีนแบบต่อเนื่อง เพื่อผสมเกลือไอโอดีนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และได้ปริมาณมากขึ้น
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกันผลักดันให้เกลือเสริมไอโอดีน “สารคามซอลท์” เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น